



จัดเรตติ้ง: นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยภายหลังการรับฟังแนวทางและวิธีการสำรวจความนิยมข้อรายการโทรทัศน์ หรือการวัดเรตติ้งว่า ภายในเดือน ต.ค. นี้ กสทช. จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณการดำเนินการวัดเรตติ้งให้กับสมาคมทีวีดิจิทัล ซึ่งเป็นองค์กรกลางที่จะนำเงินไปดำเนินการจ้างผู้ดำเนินการวัดเรตติ้งทีวีของประเทศไทย ซึ่งเป็นการดำเนินการตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หรือ ม.44 ในการช่วยเหลือทีวีดิจิทัล ภายใต้วงเงิน 431 ล้านบาท.

ผู้ประกอบการค้าน ขึ้นค่าแรง400บาท ชี้กระทบเอสเอ็มอี

โรงสีเผย '4 พี่ช ศึก.'ขาดน้ำคาค
สูญ 4 แสนล. ข้าวผลผลิตลดลงกว่า
ครึ่งคาคราคาพุ่ง สรรพากรหวั่น
นโยบาย พปชร.กระทบฐานะคลัง
ปมลดภาษีบุคคล 10%

(อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

ค่าแรง

หวั่นนโยบายพปชร.กระทบคลัง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม นายเอกนิติ นิติ
ทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผย
ว่า ในเรื่องการปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
10% ตามนโยบายหาเสียงของพรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) ขณะนี้นายอดิตม สวานายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบให้
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ศึกษาถึง
โครงสร้างภาษีทั้งระบบ คงต้องรอให้ สศค.
ศึกษาให้แล้วเสร็จก่อนสรรพากรจึงจะมาดูอีก
ครั้ง โดยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรมจัดเก็บ
ได้ปีละ 4 แสนล้านบาท ในปีงบประมาณ 2563 กรมรับ
เป้าหมายจัดเก็บภาษี 2.16 ล้านบาท ดังนั้นใน
เรื่องภาษีคงต้องดูให้รอบคอบ

“การลดภาษีไม่ว่าจะใช้แนวทางไหนจะ
กระทบถึงรายได้หายไป ดังนั้นต้องมีแนวทาง
เพิ่มรายได้ เพราะรายได้ของกรมสรรพากรมี
สัดส่วนถึง 70-80% ของรายได้รัฐ ดังนั้นหาก
กรมสรรพากรได้รับผลกระทบรายได้ลด ทำให้
รายได้ประเทศหายไป ซึ่งอาจจะกระทบต่อฐานะ
ทางการคลังได้” นายเอกนิติกล่าว

นายเอกนิติกล่าวต่อว่า ส่วนของการลดภาษี
ให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ตามนโยบายของ
พรรคประชารัฐนั้น ขณะนี้ยังไม่ได้รับนโยบาย
ให้ดำเนินการอย่างไร แต่ให้ทีมศึกษาดู ซึ่งพบ

ว่าหากยกเว้นให้กลุ่มดังกล่าวจะสร้างความไม่
เป็นธรรมให้ผู้ค้าที่ไม่อยู่ในระบบออนไลน์ อาจ
ทำให้เกิดการหลบเลี่ยงภาษีให้เข้ามาอยู่ใน
ระบบออนไลน์มากขึ้น

สรรพากรลุยเก็บแวตอีบีซีเนส

นายเอกนิติกล่าวว่า นโยบายเร่งด่วนของ
กรมเสนอไปยังรัฐบาลใหม่ หนึ่งในนั้นผลักดัน
เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) จากผู้ประกอบการ
ธุรกิจมอเล็กทรอนิกส์ หรืออีบีซีเนส โดย
ก่อนหน้านั้นกฎหมายอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของกฤษฎีกา หากรัฐบาลใหม่ไม่ยืนยันร่างดัง
กล่าวกฎหมายต้องตกไป แต่ถ้ายืนยันกฎหมาย
กฤษฎีกาสามารถพิจารณาต่อได้ โดยส่วนของ
กรมคิดว่ากฎหมายดังกล่าวพิจารณามาอย่าง
ดีแล้ว ดังนั้นคงไม่จำเป็นต้องทบทวนอะไร
แต่สุดท้ายคงอยู่ที่การพิจารณาของรัฐบาลชุด
ใหม่ ส่วนการเก็บภาษีเงินได้จากผู้ประกอบการ
อิเล็กทรอนิกส์นั้น ขณะนี้ยังเป็นโจทย์ใหญ่ของ
โลกว่าจะเก็บอย่างไร ในต่างประเทศ เช่น ใน
ประเทศฝรั่งเศสเก็บ 2-3% ของรายได้ ไทยเอง
อยู่ระหว่างการศึกษาวางจะดำเนินการอย่างไร

นายเอกนิติกล่าวถึงแนวคิดในการเก็บภาษี
ที่ได้จากกำไรในการซื้อขายหุ้น (capital gain
tax) ว่าอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็น
และศึกษาแนวทางจากอาจารย์มหาวิทยาลัย
หลายแห่งที่ได้เสนอความคิดเห็นเข้ามา ซึ่งข้อเสนอ
ให้เก็บต้องการลดความเหลื่อมล้ำ แต่คงต้องใช้
เวลาศึกษาให้รอบคอบก่อน คงยังไม่สามารถ
สรุปได้ในเร็วนี้

หอค้าจ่อถก'สมคิด'แก้วิกฤตศก.

นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่
รัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วเสร็จ ทาง
หอการค้าจะเข้าหารือกับนายสมคิด จาตุศรี
พิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่คุม
กระทรวงเศรษฐกิจ เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
นโยบายรัฐบาล รวมถึงหารือถึงแนวทางและ
ร่วมมือกันในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

นายกลินท์กล่าวว่า นโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาลเท่าที่ดูในภาพรวมถือว่าดี แต่คงต้อง
ดูเรื่องของวิธีการและแนวทางปฏิบัติที่จะให้
บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้รวดเร็วแค่ไหน
อย่างไร ซึ่งกระทรวงเศรษฐกิจก็มีรัฐมนตรี
จากต่างพรรคจะทำอย่างไรให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ดังนั้นเรื่องของการพูดคุยประสาน

งานกันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ยิ่งเป็นที่รู้กันว่าเศรษฐกิจโลกในขณะนี้มีความ
ผันผวนและอยู่ในช่วงขาลง โดยประเทศต่างๆ
ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่ลดลง
และรัฐบาลมีมาตรการอย่างไรเพื่อกระตุ้นการ
ส่งออก ภาคเอกชนโดยคณะกรรมการร่วม
เอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้ปรับลดเป้าการส่ง
ออกเหลือติดลบ 1% ถึงบวก 1% เท่านั้น ดัง
นั้น รัฐบาลต้องมีมาตรการช่วยเหลือการส่งออก
และกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไร

นายกลินท์กล่าวว่า ภาคเอกชนมองว่า
แนวทางหนึ่งคือการเร่งส่งเสริมการค้าชายแดน
ให้มากขึ้น จะเป็นตัวช่วยดันตัวเลขส่งออกของ
ไทยเพิ่มมากขึ้น เพราะขณะนี้ตลาดหลักมี
ปัญหา นอกจากนี้อยากให้รัฐบาลช่วยผลักดัน
เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกการค้า โดยเฉพาะ
ด่านแม่สอด จ.ตาก ซึ่งเป็นด่านชายแดนที่มีมูล
ค้าการค้ามากในแต่ละปี แต่ยังมีปัญหาเรื่อง
ถนนเชื่อมต่อไปยังเมียนมา แม้ว่าก่อนหน้านาย
อาคม เต็มพิทยาโพธิ์รัฐ อดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่และช่วยเร่งรัด
แต่ก็ยังไม่คืบหน้า พร้อมกับต้องการให้รัฐบาล
สนับสนุนการใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการค้าชาย
เพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งการอำนวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
เที่ยวในประเทศไทย เพราะการท่องเที่ยวจะเป็น
หนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย

คัดค้านขึ้นค่าแรง400บ.เท่ากัน

“การขึ้นค่าแรง 400 บาท จากการพูด
คุยกับผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย
หากปรับขึ้นค่าแรงทั่วประเทศเหมือนกัน
ทุกพื้นที่ เพราะทำให้ผู้ประกอบการเอสเอ็ม
อีได้รับผลกระทบและอาจรุนแรงถึงเลิก
กิจการ แต่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่เชื่อว่า
จะมีการปรับตัวได้เนื่องจากมีเงินทุน ทาง
ภาคเอกชนต้องการให้รัฐบาลยกระดับ
ศักยภาพแรงงานให้มีทักษะเพื่อให้สามารถ
ปรับตัวให้เข้าเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เป็นเทรนด์
ในอนาคตได้มากกว่าจะใช้วิธีการขึ้นค่าแรง ส่วน
นโยบายประกันรายได้คงต้องดูแนวทางและวิธี
การก่อนว่าจะมีวิธีการประกันอย่างไร”

คค.ไฟเขียวอัยการร้องคดีไฮโปเวลล์

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ภายหลังจาก

มารับตำแหน่งได้รับหนังสือจากสำนักงาน อัยการสูงสุด ซึ่งแจ้งถึงการพบหลักฐานใหม่ที่จะทำให้ รพท.สามารถนำมาสู่คดีได้ และอาจมีส่วนในการพิจารณากรณีศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รพท.) จ่ายค่าชดเชยแก่ บริษัท โอบเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด กรณีบอกเลิกสัญญา โดยจากการพิจารณาแล้วแล้เห็นว่ามีหลักฐานใหม่เพิ่มเติม กระทรวงก็ควรสู้คดีให้ถึงที่สุด

นายกคดียุติธรรมกล่าวว่า ขณะเดียวกัน จากการตรวจสอบข้อมูลยังพบว่าก่อนหน้าทาง อัยการได้สอบถามเรื่องดังกล่าวมายังกระทรวงแล้ว และเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงนามมอบอำนาจให้ สำนักอัยการสูงสุดเป็นผู้ดำเนินการยื่นหลักฐานใหม่ในคดีคำร้องโอบเวลล์ เพื่อขอให้ศาลปกครองสูงสุดหรือที่นั่นคดีดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาใหม่ ซึ่งขณะนี้ทราบว่าทางอัยการได้ยื่นหลักฐานใหม่ให้ศาลฯ ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา

ลุ้นศาลรับคำร้องใน30วัน

“ตอนนี้ทราบว่ายอัยการได้ยื่นข้อมูลใหม่ให้ทางศาลพิจารณาแล้ว แต่ตามขั้นตอนจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 30 วัน จึงจะให้คำตอบว่าจะรับพิจารณาหรือไม่รับพิจารณาเรื่องนี้หากศาลรับพิจารณาก็จะมีการร้องฟื้นคดีขึ้นมาใหม่ แต่หากศาลไม่รับพิจารณาตามข้อเสนออัยการก็จะถือว่าคดีสิ้นสุด รพท.ก็ต้องจ่ายค่าชดเชยให้โอบเวลล์ตามที่ศาลตัดสินก่อนหน้านี้” นายกคดียุติธรรมกล่าว

นายกคดียุติธรรมกล่าวอีกว่า ขณะนี้ยังไม่ทราบข้อมูลหลักฐานใหม่ตามที่อัยการค้นพบ แต่แล้เห็นว่ามีหลักฐานใหม่ประกอบการสู้คดี พร้อมจะสนับสนุน โดยภายหลังแถลงนโยบายรัฐบาลแล้วเสร็จ หรือช่วงหลังวันที่ 30 กรกฎาคมนี้ จะประสานไปยังอัยการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือถึงความคืบหน้ากรณีคดีโอบเวลล์ และสอบถามถึงข้อมูลใหม่ที่ตรวจพบอีกครั้ง ส่วนการเดินทางสรุปผลของคณะทำงานกระทรวงคมนาคม ที่มีนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน ขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ไร้ข้อสรุปคดีใช้/30กค.ถกอีก

นายวรุฒน์ มาลา รักษาการผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รพท.) เผยว่า ไม่ทราบข้อมูลตามที่อัยการสูงสุดตรวจสอบพบใหม่รวมทั้งกรณีการลงนามมอบอำนาจให้อัยการ

สูงสุดเสนอหลักฐานใหม่ต่อศาล เนื่องจากตนได้รับหน้าที่ให้พิจารณาตามคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุด ประเด็นให้ รพท.ชดเชยค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะทำงานอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถเคาะมูลค่าที่แท้จริง และรูปแบบการชำระเงิน เนื่องจากข้อมูลบางส่วน รพท.ต้องการรับฟังจากทางโอบเวลล์ แต่จากการเข้าร่วมประชุมทางโอบเวลล์ไม่ให้ความร่วมมือส่งผลให้ รพท.ต้องรวบรวมข้อมูลจากทางภาครัฐเพื่อพิจารณาเพียงฝ่ายเดียว ทั้งนี้ มีกำหนดประชุมคณะทำงานอีกครั้งวันที่ 30 กรกฎาคมนี้

สำหรับคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 สั่งให้ รพท.จ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟและถนนยกระดับรวมเป็นเงิน 11,888.75 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยต้องจ่ายค่าชดเชยให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่คดีสิ้นสุด โดยตามกำหนดดังกล่าว รพท.จะต้องจ่ายค่าชดเชยไม่เกินเดือนตุลาคมนี้

เสนอ'คดียุติธรรม'เคาะลดค่าโดยสาร

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการการขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า การปรับลดอัตราค่าโดยสาร ในมาตรการลดค่าครองชีพประชาชนตามคำสั่งของนายกคดียุติธรรม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นหนึ่งในแนวทางที่ ขสมก. เตรียมเสนอแนวทาง เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณา

นายสุระชัยกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม การปรับลดอัตราค่าโดยสาร จะต้องพิจารณาตามความเหมาะสม โดยจะนำเรื่องต้นทุน ปริมาณผู้ใช้บริการต่อวัน มาประกอบการพิจารณา เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ ปัจจุบันจึงยังไม่สามารถระบุได้ว่า จะปรับลดลงจำนวนมากน้อยเพียงใด เพราะต้องรอฟังรายละเอียดที่ชัดเจนอีกครั้ง หลังจากเสนอกระทรวงคมนาคมแล้ว

“ขสมก.พร้อมปฏิบัติตามนโยบายที่กระทรวงคมนาคมสรุปตามแนวทางที่ได้เสนอไปแล้ว” นายสุระชัยกล่าว

แล้งออกฤทธิ์ค่าข้าวป่วน-ติงตัว

นายวิชัย ศรีนวกุล ตัวแทนโรงสีกลุ่มภาคอีสาน และกรรมการผู้จัดการบริษัท โรงสีข้าวเจริญผล จำกัด เปิดเผยถึงสถานการณ์ข้าว

หอมมะลิและข้าวเหนียวในภาคอีสานว่า ขณะนี้ทุกภาคส่วนกำลังติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากภัยแล้งต่อข้าวว่า ถ้าหากถึงกลางเดือนสิงหาคมแล้ว ภัยแล้งยังอยู่และฝนตกไม่เพียงพอจะก่อความเสียหายต่อผลผลิตเท่าไรแน่ แต่เบื้องต้นประเมินว่าพื้นที่เพาะปลูกจะเสียหาย 50% และผลผลิตหายไป 50% ซึ่งจะทำให้ข้าวเปลือกหอมมะลิเหลือไม่ถึง 4 ล้านตัน จากเทียบกับผลผลิตปีก่อนอยู่ที่ 7 ล้านตัน และข้าวเปลือกเหนียวที่มีผลผลิต 4-5 ล้านตัน อาจเสียหายในอัตราเดียวกัน

“ตลาดค้าข้าวตอนนี้มีปัญหาลำบากจะรุนแรงหนักและส่งผลกระทบต่อภาคการค้าข้าวแข็งตัว เพราะทุกฝ่ายรอดูสถานการณ์การระบายข้าวออกสู่ตลาดก็ลดลง การสั่งซื้อก็นิ่ง จึงมีผลต่อราคาข้าวขยับขึ้นโดยข้าวหอมมะลิผู้ส่งออกสั่งซื้อในราคา 32 บาทต่อกิโลกรัม ข้าวเหนียววันนี้ราคาถึง 33-34 บาทต่อกิโลกรัมแล้ว ส่วนราคาจะขยับขึ้นเท่าไรคงต้องรอดูสถานการณ์ในเดือนสิงหาคม หากแล้งยังวิกฤตอาจเสียหายหนักกว่าที่ประเมินไว้” นายวิชัยกล่าว

ชี้ขาดน้ำยาว4ปีชงสูงถึง4แสนล.

นายวิชัยกล่าวว่า ผลกระทบภัยแล้งไม่ได้กระทบเฉพาะข้าวแต่รวมถึงพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ด้วย เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย การเพาะปลูกจะเสียหายและผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ซึ่งพืชเศรษฐกิจ 4 ชนิดสร้างเงินในระบบเศรษฐกิจ 3-4 แสนล้านบาท จะได้รับผลกระทบไปด้วย ดังนั้น รัฐบาลใหม่ควรเร่งดำเนินการว่าจะช่วยเหลือพื้นที่แล้งและน้ำเพียงพอกับการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งไม่กระทบต่อนโยบายรัฐบาล อย่างประกันรายได้ ซึ่งเมื่อผลผลิตเสียหายเกษตรกรก็จะไม่ได้เงินส่วนต่างเพียงพอกับต้นทุนผลิต

นายวิชัย โฆษกกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ภัยแล้งน่าจะมีผลต่อราคาข้าวที่สูงขึ้น แต่ตอนนี้ไม่อาจประเมินไว้ว่าจะถึงเท่าไร ต้องรอดูผลสำรวจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อน ในส่วนกรมเองก็มีการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในเรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสปรับราคาหรือกักตุนสินค้าจนประชาชนเดือดร้อน สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคได้กรมดูแลส่วนประกันรายได้สินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าว กรมได้เตรียมพร้อมแล้ว รอรายงานนายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หลังการแถลงนโยบายรัฐบาลผ่านไปแล้ว เพื่อพิจารณาและประชุมหารือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงจะสามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ว่าจะช่วยเหลือและมีมาตรการอย่างไร

'สุภากร'เตรียมแผนประมูลต้น5จี

ที่สำนักงาน กสทช. นายสุภากร ตันทีลสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช.เตรียมเสนอแผนการประมูลคลื่นความถี่เพื่อเตรียมขับเคลื่อน 5G ของประเทศไทยต่อบอร์ด กสทช. โดยการประมูลตามแผนจะเป็นการประมูลแบบหลายย่านคลื่นความถี่พร้อมกัน (มัลติแบนด์) โดยมีแผนจัดการประมูล 2 ครั้ง โดยคลื่นความถี่ที่จะนำมาประมูลครั้งแรกเป็นย่านคลื่นความถี่สูง ได้แก่ คลื่นความถี่ย่าน 26-28 กิกะเฮิรตซ์ พร้อมกับคลื่นความถี่ที่อยู่ในย่านความถี่กลาง ได้แก่ คลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ และคลื่นความถี่ที่อยู่ในย่านความถี่ต่ำ ได้แก่ คลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์

นายสุภากรกล่าวว่า ส่วนคลื่นความถี่ที่จะนำมาประมูลครั้งที่ 2 จะเป็นย่านคลื่นความถี่กลาง ได้แก่ คลื่นความถี่ย่าน 3400-3600 เมกะเฮิรตซ์ และคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ และจะเสนอแผนเพื่อให้ที่ประชุม กสทช.กำหนดเวลาการประมูลคลื่นความถี่ต่อไป ซึ่งแผนการประมูลคลื่นความถี่แบบมัลติแบนด์ เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนให้กับโอเปอเรเตอร์ ให้สามารถนำคลื่นความถี่ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ และถือเป็นการเตรียมความพร้อมเรื่องคลื่นความถี่ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนให้เกิดเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทย" นายสุภากรกล่าว

กสทช.-ทีวีดิจิทัลถกแนววัดเรตตั้ง

นายสุภากรกล่าวอีกว่า เมื่อวันที่ 25

กรกฎาคม สำนักงาน กสทช.เชิญผู้แทนสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล (ประเทศไทย), ผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล, ผู้ประกอบกิจการมีเดียเอเยนซี, เจ้าของผลิตภัณฑ์, ผู้ผลิตเนื้อหารายการ และผู้จัดทำเรตตั้งในประเทศไทย ได้แก่ สมาคมวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ (ประเทศไทย) (เอ็มอาร์ดีเอ), บริษัทเดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ทีแอลไอ บรอดคาสติ้ง จำกัด เพื่อร่วมประชุมรับฟังแนวทางและวิธีการสำรวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์ (เรตตั้ง) พร้อมทั้งเสนอแนะการจัดทำเรตตั้งเพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแลเรื่องเรตตั้งในประเทศไทย และแนวทางในการสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรกลางเกี่ยวกับการสำรวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์ โดยต้องเสนอรายชื่อผู้จัดทำเรตตั้งที่ผ่านการคัดเลือกภายในเดือนตุลาคมนี้

ก่อนมอบทุนตั้งต้น431ล้าน

"ถัดมา กสทช.โดยคณะอนุกรรมการกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัล (คณะอนุกรรมการเยียวยา) จะเป็นผู้พิจารณาทุนประเดิมภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน 431 ล้านบาท ให้กับองค์กรกลางเกี่ยวกับการสำรวจเรตตั้ง ซึ่งปัจจุบัน กสทช.ปฏิบัติหน้าที่ฐานองค์กรกำกับดูแลอยู่แล้ว หากจะให้ทำหน้าที่จัดทำเรตตั้งด้วยคงไม่เหมาะสม จึงต้องปล่อยให้เป็นที่ของสมาคมผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลที่ต้องเลือกผู้จัดทำเรตตั้งที่เหมาะสมและน่าเชื่อถือ โดย กสทช.มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการจัดสรรเงินให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เท่านั้น" นายสุภากรกล่าว

นายประวิทย์ มาลีนนท์ กรรมการและอดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด เปิดเผยว่า การสำรวจเรตตั้งเป็นตัวช่วยหนึ่งที่มีความสำคัญทำให้ผู้ประกอบการที่เหลืออยู่ยังอยู่ได้ตลอดรอดฝั่งและเป็นการสะท้อนข้อเท็จจริงในการสำรวจ

เรตตั้งที่ถูกต้องและเป็นธรรม แต่ที่ผ่านมาเข้าใจมาโดยตลอดว่า กสทช.จะเป็นผู้สนับสนุนและดูแลในเรื่องนี้ ไม่ใช่เฉพาะการให้เงินทุนประเดิม เพราะเมื่อมีองค์กรกลางเกี่ยวกับการสำรวจเรตตั้ง ที่ทีวีดิจิทัลที่เหลืออยู่ต้องแบ่งภาระค่าใช้จ่ายรายละ 8 ล้านบาทต่อปี รวม 15 ช่อง เป็นเงิน 120 ล้านบาทต่อปี และหากคำนวณจากอายุใบอนุญาตที่เหลืออยู่ 10 ปี ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลแต่ละรายต้องแบ่งภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นเงิน 80 ล้านบาท

"ถ้าเป็นไปได้อยากให้ กสทช.เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสำรวจเรตตั้งให้กับผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลด้วย เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลที่เหลืออยู่ให้อยู่รอดต่อไปได้ ท่ามกลางกระแสดิจิทัลสลับซับซ้อน และทุกอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว" นายประวิทย์กล่าว

นายสุภาพ คลี่ขาย นายกสทช.ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล เปิดเผยว่า จะพิจารณาคัดเลือกผู้จัดทำเรตตั้งจาก 2 ปัจจัยคือ 1.เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และ 2.เป็นข้อมูลทีเอเยนซีจะเลือกใช้ในการวางแผนซื้อสื่อโฆษณา ซึ่งต้องมีการหารือร่วมกันในสมาคมผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลอีกครั้ง

'เอ็มดีทีโอที' ยันแค่ลือต่ออายุ

- ชี้ตอนนี้ยังไม่มีใครมาทาบตาม
- เผย 'ยูโซเน็ต' คืบหน้าแล้ว 98%

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (โซนซีบวก) หรือโครงการเน็ตชายขอบ (ยูโซเน็ต) ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ว่า ปัจจุบันส่วนการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทีโอที ได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 98% โดยแบ่งเป็น พื้นที่ภาคเหนือ 1 ดำเนินการแล้ว 1,794 จุด ขณะที่ พื้นที่ภาคเหนือ 2 ดำเนินการแล้ว 1,167 จุด และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการแล้ว 1,161 จุด และอยู่ระหว่าง กสทช.ตรวจรับ ส่วนอีก 2% ของโครงการ อยู่ระหว่างการประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดทำแผนระยะเวลาการส่งมอบงาน

“สำหรับภารกิจก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์อาคารศูนย์ยูโซเน็ต จำนวน 391 แห่งนั้น ทีโอทีจะสามารถดำเนินการ ได้ 329 แห่ง ส่วนที่เหลือ 62 แห่ง ทีโอทีอยู่ระหว่างการประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้ส่งแผนงาน การส่งมอบทั้งหมดแก่ทาง กสทช. เรียบร้อยแล้ว” นายมนต์ชัยกล่าว

นายมนต์ชัยกล่าวว่า กรณีที่มีการนำเสนอข่าวการต่ออายุสัญญาจ้าง ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นั้น ปัจจุบันยังไม่ได้รับ

ทราบ หรือการประสานงานในเรื่องการต่ออายุสัญญาจ้างแต่อย่างใด แต่ทีโอทีได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ในเรื่องการจ้างและแต่งตั้ง

ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารเดิมพ้นจากตำแหน่ง โดยตามขั้นตอนจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ในกรณีนี้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการสรรหา ประมาณ 4 เดือน

นายมนต์ชัยกล่าวว่า นอกจากนี้ ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 กำหนดว่าการจะจ้างผู้บริหารเดิมต่อหลังจากครบกำหนดเวลาตามสัญญาจ้าง เพราะเห็นว่าผู้บริหารเดิมมีผลการทำงานดีมีประสิทธิภาพ และการจ้างผู้บริหารเดิมจะก่อให้เกิดประโยชน์ ให้เสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งได้ โดยไม่ต้องดำเนินการกระบวนการสรรหา แต่จะจ้างเกิน 2 คราวติดต่อกันไม่ได้ และผู้บริหารจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ และหากมีการต่ออายุสัญญาจริงในกรณีดังกล่าวก็จะต่อได้เพียง 1 ปีกว่าๆ ไม่ใช่ต่อ 4 ปี ซึ่งที่ผ่านมา ทีโอทีได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัดตลอดมา

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 27 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6386

หน้า: 16(บน)

Col.Inch: 119.10 Ad Value: 209,616

PRValue (x3): 628,848

คลิป: สีสี่

โฆษณา: ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ...

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เฉลิมพระชนมพรรษาราชานันย์ ผืนไร่นาอันอุดมสมบูรณ์
สิริสวัสดิ์ที่พัฒนาชัยมงคล แซ่ช่องกิ่งองสาภลทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ



ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ผู้บริหารและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เฉลิมพระชนมพรรษาราชสมัย
สิริสวัสดิ์พิพัฒน์ชัยมงคล

ผืนไมทพูนพิพิธสถิตย์ผล
แซ่ซ้องก้องสากลทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ผู้บริหารและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เฉลิมพระชนมพรรษาราชสมัย ผืนไมทพูนพิพิธสถิตย์ผผล
สิริสวัสดิ์พิพัฒน์ชัยมงคล แะช้องก้องสากลทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ผู้บริหารและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ